

THƯ NGỎ

Kính gửi: Quý Công ty!

Công ty Luật TNHH Khai Hoàn Tâm xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng, lời chúc thịnh vượng và thành công!

Công ty Luật TNHH Khai Hoàn Tâm là tổ chức hành nghề Luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, hiện đang cung cấp toàn diện các dịch vụ pháp lý cho cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước bao gồm: Dịch vụ tư vấn thường xuyên và không thường xuyên, đại diện theo ủy quyền, tham gia tranh tụng trong tất cả các lĩnh vực và dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật.

Với thế mạnh về chất lượng và sự tận tâm, chúng tôi tự tin sẽ đem đến sự hài lòng cho Quý Công ty với những giải pháp tối ưu nhất, tạo cơ sở pháp lý an toàn nhất cho hoạt động kinh doanh của Quý Công ty.

Đối với dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ theo tháng như sau:

STT	Nội dung công việc	<u>Gói 1</u>	<u>Gói 2</u>	<u>Gói 3</u>	<u>Gói 4</u>
		15 triệu VNĐ	20 triệu VNĐ	25 triệu VNĐ	30 triệu VNĐ
1	Tư vấn pháp luật doanh nghiệp				
	Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.	X	X	X	X
	Tư vấn thành lập, thay đổi nội dung đăng ký Chi nhánh, Công ty đại diện, Địa điểm kinh doanh.	X	X	X	X
	Tư vấn thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; chuyển đổi loại hình hoạt động của doanh nghiệp.	X	X	X	X
	Tư vấn, xây dựng và soạn thảo quy định về mô hình tổ chức quản lý nội bộ, quan hệ điều hành doanh nghiệp.	X	X	X	X

STT	Nội dung công việc	<u>Gói 1</u> 15 triệu VND	<u>Gói 2</u> 20 triệu VND	<u>Gói 3</u> 25 triệu VND	<u>Gói 4</u> 30 triệu VND
	Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả.	X	X	X	X
2	Tư vấn pháp luật lao động				
	Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục trong lĩnh vực sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.	X	X	X	X
	Tư vấn xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động, quy chế lương, thưởng, bảo hiểm trong doanh nghiệp	X	X	X	X
	Tư vấn về trách nhiệm vật chất, kỷ luật lao động; các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, an toàn lao động	X	X	X	X
	Tư vấn về vấn đề xử lý kỷ luật người lao động, giải quyết chế độ cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động.	X	X	X	X
	Tư vấn về thủ tục thành lập và hoạt động của Công đoàn trong doanh nghiệp.		X	X	X
3	Tư vấn pháp luật về Thuế				
	Tư vấn pháp luật về thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp.		X	X	X
	Tư vấn pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.		X	X	X

STT	Nội dung công việc	<u>Gói 1</u> 15 triệu VNĐ	<u>Gói 2</u> 20 triệu VNĐ	<u>Gói 3</u> 25 triệu VNĐ	<u>Gói 4</u> 30 triệu VNĐ
	Tư vấn thuế tiêu thụ đặc biệt.		X	X	X
	Tư vấn về các vấn đề khác liên quan đến Luật thuế.		X	X	X
4	Tư vấn pháp luật về Hợp đồng				
	Tư vấn và rà soát các Hợp đồng mua bán hàng hóa; hợp đồng đại lý; hợp đồng hợp tác kinh doanh; hợp đồng tư vấn thiết kế; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng thi công xây dựng... và các Văn bản khác.	X	X	X	X
5	Tư vấn pháp luật về Đầu tư				
	Tư vấn cấp Giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.		X	X	X
	Tư vấn các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, các hình thức đầu tư.		X	X	X
	Thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến Giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.			X	X
6	Tư vấn Quản trị rủi ro cho doanh nghiệp				
	Đưa ra ý kiến tư vấn cho ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan đối với các vấn đề pháp lý trong quá trình hoạt động.			X	X

STT	Nội dung công việc	<u>Gói 1</u>	<u>Gói 2</u>	<u>Gói 3</u>	<u>Gói 4</u>
		15 triệu VNĐ	20 triệu VNĐ	25 triệu VNĐ	30 triệu VNĐ
	Tham gia cùng Lãnh đạo doanh nghiệp trong quá trình thỏa thuận, đàm phán và ký kết Hợp đồng với các đối tác khác.			X	X
	Bảo đảm phù hợp về mặt pháp lý trong các hoạt động kinh doanh, quy chế, quy định, văn bản, tài liệu từ đó Xác định rủi ro tiềm ẩn và đưa ra các giải pháp, biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.			X	X
	Thường xuyên thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin và các quy định pháp luật điều chỉnh về các hoạt động của doanh nghiệp.				X
	Tư vấn các tranh chấp liên quan trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.				X

Hình thức tư vấn: Tùy vào tính chất và nội dung yêu cầu của từng công việc, Luật sư sẽ thực hiện tư vấn bằng hình thức phù hợp, như qua điện thoại, mail, thư tư vấn, trao đổi trực tiếp... Đối với những vụ việc phát sinh ngoài phạm vi gói đã đăng ký, hai bên sẽ tiến hành thương lượng để thỏa thuận thù lao của Luật sư, căn cứ theo tính chất và mức độ tham gia thực hiện công việc theo từng vụ việc.

Trong trường hợp cần tư vấn pháp lý của Luật sư tại trụ sở Công ty Luật TNHH Khai Hoàn Tâm hoặc tại trụ sở Quý Công ty, phí tư vấn theo giờ là **1.000.000 đồng/giờ** (Bằng chữ: Một triệu đồng trên giờ).

Lưu ý:

- Phí dịch vụ tư vấn thường xuyên được xây dựng ngày 10/12/2022, được cập nhật lần tiếp theo sau 90 ngày;

- *Phí dịch vụ tư vấn thường xuyên trên đây chưa bao gồm VAT và các loại thuế, phí, lệ phí Nhà nước khác (nếu có);*

- *Tùy theo yêu cầu của Quý Công ty, các nội dung công việc và giá dịch vụ có thể thay đổi để đảm bảo hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp;*

Đối với dịch vụ tư vấn không thường xuyên: Chúng tôi cung cấp các gói công việc theo yêu cầu của Quý Công ty, bao gồm và không giới hạn các nội dung: Tư vấn và thực hiện thủ tục doanh nghiệp (chuyển nhượng mua bán, chuyển đổi công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh), pháp luật thuế, Sở hữu trí tuệ (đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, logo, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế), Đầu tư trong và ngoài nước, cấp giấy phép con hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý riêng biệt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Đối với dịch vụ đại diện và tranh tụng tại Tòa án: Tùy theo tính chất công việc, phí thù lao Luật sư sẽ được báo giá theo từng vụ việc cụ thể.

Với phương châm trở thành nhà cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, chúng tôi hi vọng sẽ trở thành đơn vị đồng hành cùng Quý Công ty trên chặng đường phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH KHẢI HOÀN TÂM

Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà An Phú, 24 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Đại diện: Luật sư Lưu Thị Kiều Trang

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0983.095.502

GIÁM ĐỐC